

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024

Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2024 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì phiên họp. UBND tỉnh đã thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. (Tờ trình số 70/TTr-SKHĐT ngày 15/4/2024; Báo cáo số 247/BC-SKHĐT ngày 15/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

UBND tỉnh thảo luận và cơ bản nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và thống nhất đánh giá: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất (IIP) tháng 4 tăng 7,78% so với tháng trước; 4 tháng tăng 23,96% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tháng 4 ước đạt 58.763 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước, 4 tháng đạt 210.354 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã hoàn thành gieo trồng vụ Chiêm Xuân năm 2023-2024 đảm bảo khung thời vụ; các loại cây trồng hiện sinh trưởng và phát triển tốt; dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục được kiểm soát tốt. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4 ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động đáng kể; việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa thuận lợi; hoạt động kinh doanh xăng dầu đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp; giá trị xuất khẩu tháng 4 ước đạt 2,15 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước, 4 tháng đạt 8,1 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. Công tác quản lý đất đai được tăng cường. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) duy trì vị trí thứ 4, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai mạnh mẽ ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Công tác đối ngoại với các tỉnh lân cận và các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả... An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất công nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là vendor của Samsung vẫn gặp khó khăn về đơn hàng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 21,2% trong khi số doanh nghiệp thành lập mới giảm 11,9% so cùng kỳ. Tình trạng phá rừng trong 4 tháng có giảm về số vụ nhưng diện tích thiệt hại tăng hơn cùng kỳ, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Nam, việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Trong tháng 5/2024 và thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, cần quan tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

(1) Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 02/KH-UBND, Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời, tăng cường thực hiện có hiệu quả đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị năm 2024.

(2) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chú trọng đạo đức công vụ, văn hoá công vụ. Quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt, những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên, không để vướng mắc kéo dài.

(3) Thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo năng lực sản xuất mới. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng để các công trình, hạng mục công trình điện sớm đưa vào sử dụng đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, đặc biệt trong mùa nắng nóng 2024 và thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024.

Giao đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 02 Dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây đầu nối của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; kết quả báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong tháng 4/2024.

(4) Tập trung triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng hạ tầng các KCN, sớm đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án lớn.

Yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD cấp huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật; hoàn thành **trong tháng 5/2024**.

(5) Chú trọng công tác quản lý đất đai và thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao theo thẩm quyền trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 xong trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024. Tập trung xử lý các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19 và Kết luận số 120 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(6) Tiếp tục tập trung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-TU ngày 25/7/2022 về chủ trương sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2024; trước mắt, tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đối với việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính vào ngày 21/4/2024.

(7) Tập trung huy động nhân lực, vật lực, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các kỳ thi cuối năm, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024.

(8) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; các sự kiện chính trị của tỉnh và đất nước. Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ nhân Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5), ...

(9) Các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phân tích, đánh giá các chỉ số PCI, PAPI, Par Index, SIPAS, ICT Index của năm 2023; nhanh chóng xây

dựng kế hoạch thực hiện năm 2024 nhằm tiếp tục giữ vững, phát huy những chỉ tiêu đã đạt kết quả tốt, đồng thời sớm khắc phục những khâu còn yếu, các chỉ tiêu giảm điểm, đạt thứ hạng thấp.

(10) Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp để có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để công dân khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

(11) Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công phụ trách; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao.

(12) Tập trung chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức ngày 06/5/2024.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo theo quy định.

2. Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện (Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 12/4/2024 của Sở Tài chính)

UBND tỉnh nhất trí thông qua *đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện* tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 12/4/2024 của Sở Tài chính.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương đề xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ tháng 7/2024 theo quy định.

3. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 - 2030 (Tờ trình số 14/TTr-BDT ngày 12/4/2024 của Ban Dân tộc)

UBND tỉnh nhất trí thông qua *đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2030* tại Tờ trình số 14-TTr-BDT ngày 12/4/2024 của Ban Dân tộc tỉnh. Giao Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính để hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm

quyền theo quy định.

4. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (Tờ trình số 52/TTr-SVHTTDL ngày 12/4/2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Tờ trình số 52/TTr-SVHTTDL ngày 12/4/2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) giai đoạn 2024-2025 (Tờ trình số 56/TTr-SNgV ngày 14/4/2024 của Sở Ngoại vụ)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) giai đoạn 2024-2025 tại Tờ trình số 56/TTr-SNgV ngày 14/4/2024 của Sở Ngoại vụ. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ký ban hành.

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 181/TTr-TNMT ngày 15/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 181/TTr-TNMT ngày 15/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký ban hành.

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 186/TTr-TTT ngày 12/4/2024 của Thanh tra tỉnh)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 186/TTr-TTT ngày 12/4/2024 của Thanh tra tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

8. Dự thảo Quyết định bãi bỏ 23 Quyết định của UBND tỉnh (Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Quyết định bãi bỏ 23 Quyết định của UBND tỉnh tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp. Giao

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

9. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 12 Nghị quyết của HĐND tỉnh (Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp)

UBND tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 12 Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Tờ trình số 26/Tr-STP ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

10. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến bằng văn bản và các nội dung Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh quyết định do yêu cầu đột xuất, cấp bách: 100% thành viên UBND tỉnh có mặt dự Hội nghị nhất trí.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, các Ủy viên UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể CT-XH tỉnh;
- VKSND, TAND, Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Liên minh HTX, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, các phòng, đơn vị;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh; Các cơ quan báo chí Thường trú tại Bắc Giang: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Thường trú Báo Xây dựng, Báo Điện tử Đảng CSVN;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú